
 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 35 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

  วันศุกร์ ท่ี  25 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร            
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 35 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายพิเชษฐ์  
เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนี่ง และนายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ  
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

(1) กระทู้ถาม           (ไม่ม)ี 
(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่ม)ี 

 (3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่ม)ี 
(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
-  เรื่องด่วน 

ญัตติด่วนด้วยวาจา 

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความ
ของคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟ้ืนฟูความชอบธรรม  
ของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  โดย นายรอมฎอน ปันจอร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอ 

นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน 
นำเสนอญัตติต่อที่ประชุมดังนี้ เที่ยงคืนวันนี้อายุความที่เป็นผลมาจากโศกนาฏกรรม เมื่อ 20 ปีก่อน ทำให้ 
มีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 85 คน ขณะนี้คดีอาญา 2 สำนวน ที่ประชาชนฟ้องเองในศาล
จังหวัดนราธิวาส มีจำเลย 7 คน ยังไม่พบตัว และไม่สามารถนำจำเลยมาที่ศาลได้ และคดีที่อัยการ 
สั่ งฟ้อง ผู้ ต้องหาก็ยังไม่ถูกจับกุม และไม่มีการมอบตัว ทั้ ง 14 คน ยังไม่ปรากฏตัวต่อศาล  
เป็นปมปัญหาในวินาทีนี้ ซึ่งเหตุการณ์ตากใบเป็นส่วนหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น 
ในชายแดนใต้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีคนเสียชีวิตมากกว่า 7,000 คน แต่เหตุการณ์ตากใบเป็นปมสำคัญ 
เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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เป็นความทรงจำบาดแผลประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระสะสางอย่างมีวุฒิภาวะ เพ่ือ ท่ีจะสามารถเดินหน้า
ต่อไปในการสร้างสันติภาพ หาข้อยุติจากความขัดแย้งนี้ได้ ต้องการทางออกทางการเมือง  เป็นเรื่อง 
ของรัฐ ความมั่นคงของรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ต้องการเหตุและผล 
ในการใช้วุฒิภาวะในการรับมือปัญหานี้ ขณะนี้กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ กำลังถูกท้าทาย 
และกำลังถึงภาวะติดตัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ที่พยายามเปิดเผยความจริง  
ผ่านกลไกกรรมาธิการ ฝ่ายตุลาการก็พยายามถึงที่สุดที่พยายามให้ความจริง และความยุติธรรมบังเกิดขึ้น 
ในขณะเดียวกันเกิดคำถามขึ้นมาในแวดวงระหว่างประเทศว่า ตกลงว่าประเทศยังปกครอง อยู่ภายใต้
หลักนิติธรรมหรือไม่ หลายเรื่องที่เคยเกิดขึ้น ทั้งวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่ยังมีอยู่ ความรับผิดชอบ  
ที่ต้องมีจากเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำต่อประชาชนนั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่ สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้น กระบวนการพูดคุยเจรจา ก็ยังไม่ชัดเจน แม้ว่าจะมีความพยายาม
เริ่มต้นกระบวนการพูดคุยสันติภาพใหม่ แต่คงยากถ้าเกิดเหตุการณ์ตากใบคลี่คลาย และผูกปมใหม่แบบ
ที่เกิดขึ้น และที่สำคัญมากกว่านั้น มีการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้างขวาง มีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้อย่างทั่วไป ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เห็นว่าคดีตากใบเป็นประเด็นสำคัญของ
ประเทศ แต่ที่สำคัญมากกว่า คือความเชื่อมั่นไว้วางใจต่ออำนาจรัฐที่กำลังถดถอย รัฐไทยไม่สามารถ
อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่ ต้องระดมกำลังสมองต่าง ๆ เพื่อแสวงหาทางออกกับ
ภาวะเสื่อมถอยนี้ จะสามารถโอบอุ้มความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ที่กำลังรอคอย
ความจริง และความยุติธรรมนี้ได้อย่างไร เป็นหน้าที่ของสภา ที่จะนำเรื่องยาก ท้าทาย ที่เป็นปัญหาหลัก
ของรัฐ มาเจรจาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางออกร่วมกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาความขัดแย้งที่ต้องเจอ 
เป็นปัญหาทางการเมือง แต่ไม่ใช่ปัญหาระหว่างรัฐบาล กับฝ่ายค้าน เป็นปัญหาระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ กับประชาชน อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง จึงควรอย่างยิ่ง ในการใช้พ้ืนที่สภาแห่งนี้  
ที่เป็นหนทางที่ประเทศนี้สามารถใช้ได้ เพ่ือรองรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  แทนที่จะใช้
ความเงียบหลบหนีปัญหา ต้องเผชิญหน้ามันอย่างมีวุฒิภาวะ ความยุติธรรมที่ต้องการ อาจไม่ใช่แค่ 
การดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้น แต่อาจมีการเปิดเผยความจริง การเยียวยาฟ้ืนฟู และการปฏิรูป 
เชิงสถาบันต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ที่มีคนใช้อำนาจรัฐ ฆ่าประชาชนเกิดขึ้นอีก 

 2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับสถานการณ์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีคดีสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบขาดอายุความ (วันที่  
25 ตุลาคม 2567) โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส  
พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ 

นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรค
ประชาชาตินำเสนอญัตติต่อที่ประชุมดังนี้  ไม่อยากให้คดีตากใบเป็นเรื่องของพรรคประชาชาติ  
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เพียงพรรคเดียว แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องแสดงความเห็นไปยังฝ่ายบริหาร ในฐานะที่อยู่ใน  
ฝ่ายนิติบัญญัติขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์
ตากใบเป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชาติเห็นว่าจะนำไปสู่เงื่อนไขใหม่ ขณะนี้มีการเบี่ยงเบนหลายประเด็น 
เช่น เหตุใดพ่ึงมาฟ้อง ซึ่งแม้จะรับเงินเยียวยาไปแล้วแต่ในแง่กฎหมาย คดีอาญาไม่ระงับ การที่บอกว่า
ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ฟ้องคดีเป็นแนวร่วม กำลังสื่อว่าประชาชนที่ไปชุมนุมที่ตากใบกว่า 1,000 ราย ที่ถูก
เคลื่อนย้ายไปค่ายอิงคยุทธเป็นพวกแนวร่วม ซึ่งเป็นการเบี่ยงประเด็น และจะนำไปสู่ความขัดแย้ง  
ที่เพิ่มขึ้นอีก จึงเป็นที่มาที่แสดงมาตลอดวา่ให้ฝ่ายบรหิารเอาจริงเอาจังกบัเรือ่งนี้ ในการนำตัวผู้ต้องหามา
ดำเนินคดี อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับฟัง ต้องเปลี่ยนทัศนคติ การต่อสู้ของประชาชนจาก
การลุกขึ้นฟ้องคดีนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวมลายูในพ้ืนที่ ก่อนหน้านี้การเสียชีวิตที่เกิด
จากการกระทำของเจ้าหน้าที่มีมานานแล้ว แต่ไม่เคยมีประชาชนใช้กฎหมายลุกขึ้นต่อสู้ นี่คือครั้งแรก 
และเป็นครั้งแรกที่อดีตแม่ทัพ ผู้บริหารระดับสูง ถูกออกหมายจับ ดังนั้น อยากให้สภาแห่งนี้สะท้อนให้
ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ การที่ประชาชนหันหน้ามาต่อสู้ ไม่ได้จับปืนต่อต้านอำนาจรัฐ  
แต่เอากฎหมายมาต่อสู้ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญ อย่าไปใส่ความว่าประชาชนเป็นโจร 
เป็นแนวร่วม ถ้าตราบใดที่มีความรู้สึก หรือทัศนคติเช่นนี้ ปัญหาในชายแดนใต้ไม่จบสิ้น จะทุ่มเท
งบประมาณแค่ไหนก็ไม่ใช่ ตอนนี้เหลือเวลาที่จะมามอบตัวเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย 
ให้ความรู้สึกว่าประชาชนในพ้ืนที่ที่ขณะนี้อยู่ในความหวาดระแวง กลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
ช่วยคลี่คลายสถานการณ์โดยการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่  ขอบคุณนายกรัฐมนตรี  
ที่ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อยากให้ครอบครัวของผู้สูญเสียมีความรู้สึกว่าไม่สูญเปล่ากับ
การที่ลุกขึ้นมาฟ้องคดีนี้ ช่วยแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ว่าด้วยอายุความ แสดงให้เห็น  
ความจริงใจมากขึ้น เพราะคำขอโทษก่อนหน้านี้เคยได้ยินมา 2 ครั้งแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่กรณีตากใบ  
แต่รวมถึงคดีอื่นที่ไมใ่ห้ขาดอายุความ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุตธิรรมของประเทศไทย 
ซึ่งจะช่วยบรรเทาคลี่คลายปมความรู้สึกเจ็บปวดเรื่องอายุความได้ 
 สมาชิกฯ อภิปรายส นับสนุนญั ตติ ดั งกล่ าว  โดยให้ ข้ อคิ ด เห็น  ข้ อสั ง เกต  
และข้อเสนอแนะในประเด็นดังน้ี เหตุการณ์ตากใบเป็นบาดแผลในใจของคนไทยทั้งประเทศ แม้ว่า
เหตุการณ์จะผ่านมาแล้ว 20 ปี แต่ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดหรือนำตัวคนกระทำผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมได้  เหตุการณ์นี้จะจบลงได้ต้องมีการคืนความยุติธรรมให้กับทุกคนที่ได้รับ
ผลกระทบ รัฐบาลต้องพิสูจน์ให้ประชาคมโลกเห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหานี้ ด้วยการชำระ
ข้อเท็จจริง มีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม และนำตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนยุติธรรมและรับ
โทษตามกฎหมาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจในหลายฝ่าย ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ต่อการชุมนุมของภาคประชาชน การคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย คือ ต้องทำให้ความยุติธรรม
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เกิดขึ้น ด้วยการนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เข้าร่วมชุมนุมและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตาก
ใบหลายคนเป็นผู้บริสุทธิ์ การชดเชยเยียวยาให้กับคนในพ้ืนที่คือคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน  
ผู้บริสุทธิ์ ผู้ที่กระทำผิดต้องเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมาย และผู้ต้องหาที่หลบหนีควรเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชน ด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ทุกคน  
ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่คดีดังกล่าวจะหมดอายุความลงในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 
เพ่ือฟ้ืนฟูความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมของรัฐ สร้างความยุติธรรม 
ให้เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือนำไปสู่ความสงบ สันติสุข ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา เพ่ือเยียวยาจิตใจให้กับทุกคนที่ต้องการความยุติธรรม เหตุการณ์ตากใบเป็นความรู้สึกของคน
ทั้งประเทศ หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องติดตามจับกุมผู้กระทำผิดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่
คดีจะหมดอายุความ  หากปล่อยให้คนกระทำผิดลอยนวล จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยล้มเหลวที่ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิด ทุกคนต้องช่วยกันหยุดวัฒนธรรมการลอยนวลคนผิดให้
ได้ ต้องทำให้ทั่วโลกเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคืนความสันติสุข
ให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าคดีตากใบมีความชัดเจน กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไปได้ เราจะ
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ในจังหวัดชายแดนใต้ มีความหวังที่จะเห็นความสงบและสันติสุขในพื้นที่เกิดขึ้น 
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ต้องแสวงหาความยุติธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชน พิจารณาหารายละเอียด  
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซ้ำอีก เพ่ือให้ปาฏิหาริย์มีจริง สันติภาพเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศ และความยุติธรรมบังเกิดขึ้นในสังคมและประเทศไทย สันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีความ
ยุติธรรม ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ต้องมอบความยุติธรรมให้กับพวกเขาก่อน  
ถ้าคดีตากใบมีความชัดเจน กระบวนการยุติธรรมจะเดินต่อไปได้ และต้องถอดบทเรียนจากคดีนี้ เพ่ือให้
การติดตามจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินการได้ทันเวลา และปรับปรุงกฎหมาย และปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือหยุดปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการแก้ปัญหาความรุนแรง  
ในภาคใต้อย่างยั่งยืน  
 เมื่อสมาชิกฯอภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติกล่าวสรุปญัตติ เนื่องจากสมาชิกฯ 
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 88  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งให้ส่งญัตติทั้ง 2 ญัตติ ให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน เพ่ือพิจารณาศึกษาพร้อมส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป กำหนดระยะเวลา
พิจารณา 90 วัน 
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(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 

 ตามที่ ที่ประชุมมีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 34 (สมัย
สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ 5.26, 5.31, 6.1, 6.4 
และ 6.6 ญัตติ ซึ่งเป็นญัตติในทำนองเดียวกันอีก 4 ฉบับ รวมเป็น 5 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ประธานฯ ขอพิจารณาตามมติที่ประชุม 

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการดำเนินกิจการรังนกแอ่น โดย นางสาวสกุณา 
สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การวางระบบระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพ่ือรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง  
โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ  

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การดำเนินการรังนกอีแอ่น โดย นายพิทักษ์เดช  
เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการหาผู้รับสัมปทานรังนกอีแอ่นในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดย นายวิชัย 
สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการทำธุรกิจรังนกอีแอ่นกินรังนอกเขตสัมปทานเพ่ือทำให้ธุรกิจน้ี  
ถูกกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชน และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
โดยนางสาวชุติมา คชพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอ 

ผู้เสนอญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ปัจจุบันการประกอบธุรกิจรังนกแอ่นของประเทศ
ไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสู่ตลาดโลกและมีมูลค่าตลาดส่งออกอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก รองจาก
ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเชีย การประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง หรือคอนโดนกแอ่นกิน
รังเป็นสินค้าสำคัญรายการหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท และเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน แต่บริบทการทำธุรกิจรังนก
แอ่นในปัจจุบันมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่มากขึ้น หากยังไม่มีการปรับให้รองรับที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบันจะทำให้สูญเสียโอกาสการแข่งขันการส่งออกทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพ่ือให้
ผู้ประกอบการดำเนินกิจการนกแอ่นกินรังเป็นไปตามบริบทกฎหมาย และขยายการเจริญเติบโต  
ของเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศ รวมถึงรัฐสามารถจัดเก็บภาษีธุรกิจรังนกแอ่นซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
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รายได้ของรัฐ จึงควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการออกประกาศ
กฎกระทรวง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการดำเนินการจัดทำร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  
พันธุ์พืช เรื่องการกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เก็บทำอันตราย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังได้ 
พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการขอใบอนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตให้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช่สัตว์น้ำ พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 14 วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รวมถึง
พิจารณาศึกษาการจัดทำร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บหรือมีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการบ้านรังนกแอ่นกินรังของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และร่างมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการบ้านรังนกแอ่นกินรัง ซึ่งจัดทำโดย  
กรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข 

สมาชิกฯ อภิปรายส นับสนุนญั ตติ ดั งกล่ าว  โดยให้ ข้ อคิ ด เห็น  ข้ อสั ง เกต  
และข้อเสนอแนะในประเด็นดังน้ี ปัญหาเกี่ยวกับนกอีแอ่นมีมาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องของการให้พ้ืนที่
สัมปทาน อาคารสถานที่ที่จะใช้เป็นที่เลี้ยง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและส่งผลกระทบ 
กับทั้งผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
กับที่เลี้ยงนก ดังนั้น จำเป็นต้องมีกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย มีกฎหมายเพ่ือควบคุมและกำกับดูแลที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ 
การมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรังนก
แอ่น นกอีแอ่น นกแอ่นกินรัง ให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย ส่งเสริมการส่งออกสินค้ารังนกของ
ประเทศไทย เพราะตลาดส่งออกรังนกเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีมูลค่ามหาศาลต้องมีกฎหมาย 
ที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวกับรังนกแอ่น รวมถึงประชาชนได้รับการคุ้มครองด้าน
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม ลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ดังนั้น หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเร่ง
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อทำให้รัฐและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการเพ่ือนำรายได้มาบำรุงท้องที่ได้   
สร้างโอกาสและรายได้จากธุรกิจรังนกแอ่น เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูก
กฎ หมายและมี ม าต รฐาน เห มาะสมกั บ การส่ งออก  ต่ อยอด ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างงานและอาชีพให้กับคนหลากหลายกลุ่ม จึงสมควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพ่ือศึกษาเรื่องดังกล่าว และเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวธุรกิจรังนกอย่างจริงจัง รวมทั้ง เพ่ือให้มี 
การควบคุมดูแลให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ิมโอกาสและศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ  
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รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และคุ้มครองประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้ได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด มีการควบคุมดูแลและออกแบบอาคารที่จะใช้ในการเลี้ยงนกให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง  
ตามหลักสุขอนามัย ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งเสริมทักษะ
การเลี้ยงที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่มีความสนใจและต้องการที่จะเลี้ยงนกดังกล่าวให้มีการเลี้ยงและดูแล
อย่างถูกต้อง มีการต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างทางเลือกอาชีพใหม่ ๆ 
ให้กับประชาชน และมีกฎหมายรองรับธุรกิจรังนก ไม่ว่าจะเป็นรังนกบ้าน  รังนกถ้ำ หรือ รังนกอีแอ่น
ประเภทกินรัง เพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและประเทศ 
และส่งเสริมธุรกิจรังนกให้เป็น Soft Power ของประเทศ 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติกล่าวสรุปญัตติ เนื่องจากสมาชิกฯ 
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 88  
ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา จำนวน 31 คน กำหนด
ระยะเวลาพิจารณา 90 วัน 

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย โดย นายภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอ 

นายภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน 
นำเสนอญัตติต่อที่ประชุมดังนี้  ในปัจจุบันการส่งออกเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการเจริญ เติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศ  
แต่เนื่องจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือกรุงเทพมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่สอดคล้องกับผังเมือง
ของกรุงเทพมหานคร และการท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สูญเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี้ 
การขนส่งสินค้ามายังท่าเรือกรุงเทพ ทำให้ปริมาณการขนส่งทางบกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีความหนาแน่น ด้วยเหตุนี้ ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีพ้ืนที่ขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากและการขนส่งสินค้า
ทางบกที่ สะดวก จึ งสามารถรองรับปริมาณ ขนส่ งสินค้ ามากกว่าท่ าเรือกรุงเทพประมาณ  
4 เท่า อย่างไรก็ตาม ท่าเรือแหลมฉบังไม่สามารถขนถ่ายสินค้าไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำ
สายหลักที่ เชื่อมไปยังแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่ าสัก แม่น้ำลพบุรี เพ่ือส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน 
และประเทศกลุ่ม CLMV ได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ให้รองรับปริมาณการขนส่งที่หนาแน่นและเพ่ิมขึ้น โดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือ
กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง การบริหารจัดการด้านสาธารณภัยของคลังน้ำมันในในเขตยานนาวา 
และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการ
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ของประชาชนโดยรอบ รวมทั้งการพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐมีความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ ประกอบกับรัฐบาลมีแนวคิดผลักดันแลนด์บริดจ์ เชื่อมทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของโลก เพราะเรือสามารถขนถ่ายสินค้า
จากท่าเรือระนอง (ฝั่งอันดามัน) มายังทำเรือชุมพร (ฝั่งอ่าวไทย) ในระยะเวลาเพียง 5 วัน น้อยกว่า 
การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาที่ใช้เวลาเดินทาง 9 วัน แต่โครงการนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์  
เรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใช้งบประมาณมากกว่า  1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการเสนอแนะแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรืองที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญ
ของแผ่นดิน หรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรรมอันดี  
ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่  
จะขจัดเหตุใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ
ดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย 

สมาชิกฯ อภิปรายส นับสนุนญั ตติ ดั งกล่ าว  โดยให้ ข้ อคิ ด เห็น  ข้ อสั ง เกต  
และข้อเสนอแนะในประเด็นดังน้ี เนื่องจากปัจจุบันมีท่าเรือหลายท่าเรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  
และบางแห่งมีการปลูกสร้างที่รุกล้ำพ้ืนที่สาธารณะ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมี 
การพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาท่าเรือที่ชำรุดทรุดโทรมให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน พัฒนา
ให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่  
และท่าเรือใดที่ยังมีความจำเป็นและใช้เป็นท่าเรือสำหรับการขนส่งสินค้า รวมทั้ งท่าเรือพาณิชย์ต่าง ๆ  
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานรองรับการขนส่งสินค้า   
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการขยายโอกาสด้านการขนส่งสินค้าและระบบ  
โลจิสติกส์ ลดปัญหาและอุปสรรคที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้การขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้า   
วางแผนการบริหารจัดการท่าเรือและบริเวณโดยรอบให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการ
ท่าเรืออย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันสินค้าหนีภาษี และทำให้รัฐดำเนินการจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นระบบ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ ลดมลพิษจากรถบรรทุกที่เข้า – ออก 
บริเวณท่าเรือ ลดการจราจรที่แออัด เพ่ือความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย
โดยรอบ สำหรับในกรุงเทพมหานครไม่จำเป็นต้องมีท่าเรือในการขนส่งแล้ว แต่ควรนำพ้ืนที่เหล่านี้  
ไปพัฒนาและจัดสรรเพื่อประโยชน์ด้านอื่น เช่น จัดสรรที่ดินเพ่ือทำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด สร้างเป็นพ้ืนที่สีเขียว มีการวางผังเมืองที่ดี มีการบริการสาธารณะที่ดี คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ที่จะตั้งขึ้นต้องพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ท่าเรือที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์ใช้สอย  
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ในพ้ืนที่มากที่สุด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการขนส่งทางเรือของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาท่าเรือ 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติกล่าวสรุปญัตติ เนื่องจากสมาชิกฯ 
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 88  
ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษา กำหนด
ระยะเวลาพิจารณา 90 วัน 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ พิจารณาร่วมกับญัตติทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ คือ  

1 ) เรื่ อ ง ใน ระ เบี ยบวาระที่  5 .28  ญั ต ติ  เรื่ อ ง  ขอ ให้ สภ าผู้ แ ทน ราษ ฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอ 

2) เรื่อ งในระเบี ยบวาระที่  5 .55  ญั ตติ  เรื่ อ ง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงิน การปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทน และ
การส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ภายหลังถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

3) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการกำกับดูแลการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง นายภาณุ  
พรวัฒนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ (ยังไม่ได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

ผู้เสนอญัตตินำเสนอญัตติต่อที่ประชุม ดังนี้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2565 เห็นชอบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและแท้จริง ก่อนหน้านี้ได้เคยมีการถ่ายโอนบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และเทศบาลเมืองแล้ว
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รวม 84 แห่ง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนประมาณ 8,000 
ค น  ที่ แ ส ด งค ว าม จ ำน งย้ า ย โอ น ไป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน สั งกั ด อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด  
และขณะนี้ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดใหม่แล้ว อาจพบปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าอัตราเงินเดือน  
ยังอยู่ในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณจะต้องจัดสรรงบจากกระทรวง
สาธารณสุข ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งเบิก ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจเกิดความล่าช้าในการจ่าย
เงินเดือน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำแนว
ทางการจ้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากมีข้อกังวลว่า รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ให้บริการ
ประชาขนได้ไม่ดีดังเดิม เพราะมีข้อติดติดขัดด้านการถ่ายโอนกำลังคน พัสดุ ที่ ดิน ระเบียบการจัดซื้อ 
และการบริหารไม่คล่องตัว บรรจุบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมเติมได้ยาก บุคลากรไม่ได้รับเงินเดือน  
และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพการบริการสุขภาพสถานการณ์ดังกล่าว ประชาชน  
และบุคลากรสุขภาพอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขไปยังหน่วยงานท้องถิ่น 
ลดทอนโอการที่ท้องถิ่นจะบริหารจัดการสุขภาพด้วยตนเอง จัดสรรงบจากกระทรวงสาธารณสุข 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งเบิก ทั้งนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือน 
โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำแนวทาง  
การจ้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งปัจจุบันประชาชนเข้าถึงบริการของ  รพ.สต. เพ่ิมมากขึ้น 
เป็นจำนวนมาก ในขณะที่อัตราเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ได้เพ่ิมตาม ทำให้กลายเป็นภาระงานที่เพ่ิม  
มากขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ได้รับประกอบกับเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายหลังถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้น ไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทักษะ ความรู้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตทางอาชีพให้ถึงเบ้าหมายที่วางไว้  ซึ่งควรมีการพิจารณาศึกษา 
ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตความมั่นคงในอาชีพ  
และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  
ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ในประเด็นดังนี้ เนื่องจากหลังจากการถ่ายโอนภารกิจมา ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะ 
เรื่องอัตราบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทดแทนตำแหน่งที่เกษียณหรือลาออก 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประกาศไว้ บุคลากรด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ เช่น ตำแหน่ง  
นักกายภาพบำบัด นักจิตบำบัด นักบริบาลผู้ป่วย ทันตแพทย์  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการและ 
การดูแลด้านสุขภาพที่ดี แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจ จนทำให้เกิดปัญหาสะสม
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เรื้อรังทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รพ.สต. คณะรัฐมนตรีต้องดูแลให้มีการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มีการจัดสรรจำนวนกำลังคนเจ้าหน้าที่มาตรฐานในโรงพยาบาลให้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ มีบุคลากรทุกตำแหน่งให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ  
และมีงบประมาณที่ เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  มีแผนการบริหารจัดการ  
ที่เป็นแบบแผน สนับสนุนให้ รพ.สต. พัฒนาและดูแลตนเองได้  เพ่ือขวัญกำลังใจและความก้าวหน้า  
และมั่นคงในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน รพ.สต. คือด่านแรก 
ของการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน และมีความใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนมากที่สุด ขอให้  
มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของแผนการกระจายอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจ หน่วยงานที่รับโอน
ต้องมีความพร้อมทุกด้าน และควรปรับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนใน รพ.สต. พื้นที่ที่เป็น
ที่ตั้งของ รพ.สต. ควรอยู่ในพ้ืนที่ที่ประชาชนเดินทางไปรับบริการได้อย่างสะดวก มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านสาธารณสุขที่เพียงพอให้ รพ.สต. เช่น มีรถพยาบาลสำหรับส่งตัวให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง  

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติกล่าวสรุปญัตติ เนื่องจากสมาชิกฯ 
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ 88  
ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ส่งญัตติทั้ง 4 ญัตติ ให้คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาศึกษา กำหนดระยะเวลาพิจารณา  
90 วัน 
                    จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 19.04 นาฬิกา 
 

ปิดประชุมเวลา 19.04 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 


